

ดร.สารสัมพันธ์

ฉบับที่ 82 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2557

Dr.Saroj

www.draroj.co.th



THE BEST PRODUCT
23 ปี ผลิตภัณฑ์สมุนไพร



ดร.สารโธษ พูนำด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มาตรฐาน GMP จาก อย.

ข่าวความเคลื่อนไหว
Dr. Saroj Activity

ข่าวความเคลื่อนไหว 3-5

Interview 7
เปิดห้องรับแขก

Product Corner 8
กล้วยตาก

สมุนไพร 9
เพื่อชีวิต

Special Scoop 10-11
After & เบบี้ไทม์ | สกู๊ปพิเศษ ก่อนใช้-หลังใช้

Health & Beauty 12-13
สุขภาพและความงาม

ระวัง... สุขภาพเสีย พายุวัย "หน้าเด็ก" ด้วยวิธี 3 ข้อ

Questions & Answer 14-15
สารพันปัญหา ตอบหลากหลายปัญหา เกี่ยวกับความงาม

Focus Direct Sale 16
ปรับฮวงจุ้ยปีมะเมีย สร้างธุรกิจไม่ให้เกิดขัด

From Editor...

สวัสดีค่ะสมาชิก ดร.สาโรจ ทุกท่าน ก่อนอื่นคงต้องขอขอบพระคุณ สำหรับการติดตามอ่านวารสารฯ ดร.สาโรจ และขอขอบคุณอีกครั้งจากใจ ทีมงาน สำหรับทุกคำติคำชมและคำแนะนำ เราพยายามที่สุดที่จะสื่อสาร กับสมาชิกที่น่ารักของเราเพื่อให้ได้ทั้งความรู้เรื่องทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่ พื้นที่วารสารฯ ตรงนี้จึงขอเปิดรับทุกข้อคิดเห็น เกี่ยวกับบริษัทฯ นอกจากแบบสอบถามหน้า 18 ทางกอง บก. ขอเปิดอีกหนึ่ง ช่องทางในการรับความคิดเห็นค่ะ โดยสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอแนะมาได้ที่ pr_dr_saroj55@hotmail.com เพื่อการปรับปรุง ให้โดนใจสมาชิกของเรายิ่งขึ้นค่ะ

วารสารฯ ฉบับนี้ ยังคงอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระและใส่ใจในการออกแบบ เลย์เอาท์ให้น่าติดตามเช่นเคย อาทิ เคล็ดลับหน้าเด็กจากศาสตร์โยคะ การปรับฮวงจุ้ยเพื่อธุรกิจรับปีมะเมีย เวลา 24 ชั่วโมงให้กินไขมันชั้นตอนไหน แล้วได้ประโยชน์ สารพันปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และอีกหลากหลาย ที่ต้องติดตามอ่านค่ะ ส่วนในฉบับต่อไป ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา บางคอลัมน์อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อเพิ่มความหลากหลายและทันสมัย มากกว่าเดิม ส่วนใครที่รอโปรโมชันของผู้อ่านวารสารฯ ภายในปีนี้มีตลอด แน่นอนค่ะ คงต้องติดตามต่อไป ยังไงยังงั้น...ดิฉันเชื่อว่าสมาชิกที่น่ารัก คงไม่ใจร้ายทิ้งกันไปเสียก่อนนะคะ

เสาวนีย์ วรรณุช
บรรณาธิการ

Media Team

บรรณาธิการบริหาร : ทิพรพรรณ ปานเพชร
บรรณาธิการ : เสาวนีย์ วรรณุช
กองบรรณาธิการ : ดวงสมร เกิดจันทร์
กราฟฟิคดีไซน์ : สายัณห์ รอดบุญยัง
ถ่ายภาพ : เสาวนีย์ วรรณุช, ดวงสมร เกิดจันทร์
จัดทำโดย บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรจ จำกัด
39 ม.2 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โทรศัพท์ 0-3577-9501, 0-3577-9502, 0-3577-9513-15
โทรสาร 0-3577-9507, 0-3577-9506 (เฉพาะสั่งซื้อสินค้า)

ข่าวความเคลื่อนไหว Dr.Saroj Activity

◀ ดร.สาโรช ทำบุญต้อนรับปีมะเมีย & New Year Party 2014

ขอเก็บตภาพบรรยากาศชื่นมื่นของ ชาว ดร.สาโรช และบริษัทฯ ในเครือ หลังเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมาทั้งปี ได้มีโอกาสทำบุญร่วมชาติ และรับประทานอาหารร่วมกันตั้งแต่ระดับผู้บริหาร จนถึงพนักงานตัวน้อยๆ สนุกสนานแค่ไหนดูได้จากภาพ โชคดีปีใหม่กันทุกคนค่ะ



อบรมผู้บริหารการขายส่งท้ายปี



เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ที่ผ่านมา คุณกัญเกียรติ หิรัญวงษ์ และคุณเกรียงไกร โชติจรุงเกียรติ จับมือร่วมสร้างนักขาย นำลูกทีมเยี่ยมชม บจก.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช เทรนนิ่งหลักสูตร "ผู้บริหารการขายระดับต้น" โดยให้ความรู้และสร้างความเชื่อมั่น โดย ดร.สาโรช ชิริศิลป์ ก่อนจบท้ายด้วยการฉลองต้อนรับทานอาหารค่ำ ชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ประชุมศูนย์ออนไลน์ฯ & วันเกียรติยศ ดร.สาโรช



เมื่อเร็วๆ นี้ ช่วงเช้า บจก.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช เรียนเชิญศูนย์ออนไลน์ฯ สร้างมาตรฐานใหม่ร่วมกัน โดยใช้ชื่องาน "ร่วมมือร่วมใจ มุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จ" ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยาคอนเวนชั่น รีสอร์ท ก่อนที่ช่วงบ่ายจะเป็นการสังสรรค์แบบเป็นกันเองระหว่างผู้บริหารกับผู้บริหารการขายทั่วประเทศ มีการมอบรางวัลเกียรติยศแก่นักขาย รางวัลโปรโมชั่นโบนัสที่มีปี 2556 พร้อมๆ ชมการแสดง ฟังดนตรี และลุ้นของรางวัลทางบัตรมากมาย





เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2557 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัล "การจัดการพลังงานดีเด่น TEM Award" โดย บจก.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช เป็นโรงงานเดียวในเขต 8 ที่ได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.สุทวดี ธีรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนการรับมอบโล่เกียรติคุณในครั้งนี้



ดร.สาโรช แจกของขวัญวันเด็ก

10 ม.ค. 57 ณ โรงเรียนวัดตากคะนอง บจก.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช โดย คุณทิพวรรณ ปานเพชร ผอ.สำนักงานการตลาด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์การเรียนและของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กประจำปี 2557 มีคุณประสาร สุขร่าง นายกอบต.โพธิ์สามต้น เป็นผู้รับมอบ เพื่อแจกเด็กนักเรียนในเขตอำเภอโพธิ์สามต้น ที่มาร่วมงาน



บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด



Saroj is My Way @ระยอง

คุณเกรียงไกร โชติจรุงเกียรติ และคุณภาวนา แก้วอิม พาลูกทีมกระชับความสัมพันธ์ที่ดี จัดงาน "Saroj is My Way" ณ ชมคัลเลอร์รีสอร์ท จ.ระยอง โดยมีทีมงานบริษัทฯ ร่วมให้ความรู้ ความสนุกสนาน ในฐานกิจกรรมต่างๆ ก่อนแข่งกีฬาสร้างความสามัคคี และปิดท้ายด้วยการร้องเพลงและรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

ต้องปรบมือดังๆ ให้กับผู้มีจิตอุปสรรคคว่าโปรโมชัน Together Bonus 2556 และนี่เป็นบรรยากาศ ความรู้สึก และเทคนิคเล็กๆน้อยๆ ของทีมผู้ชนะ เพื่อใครจะเอาไปปรับเป็นเทคนิคสู่ความสำเร็จของทีมตัวเองก็ไม่ว่ากันนะคะ



คุณเกรียงไกร โชติจรุงเกียรติ

ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ช่วยกันออกความคิด บริหารจัดการแบบพี่น้อง มีความผูกพันและทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น ความสำเร็จจากโปรโมชันในครั้งนี้ผมจึงขอมอบให้สมาชิกในสายงานทั้งหมด สำหรับหัวใจของการพิชิตโปรโมชันนั้น มาจากความตั้งใจและความร่วมมือร่วมใจของทีมงานครับ และต้องขอขอบคุณท่าน ดร.สาโรช พร้อมทีมงานที่ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพ เมื่อผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น จึงทำตลาดได้ง่ายขึ้น



คุณสุธาณี จารุกำเนิดคนก

“ดีใจและยินดีที่ได้ร่วมงานกับบริษัทค่ะ อยากให้บริษัทคิดโปรโมชันแบบนี้ออกมาบ่อยๆ เพราะนอกจากจะทำให้ลูกทีมมีแรงใจได้ทำงานกันมากขึ้น พอประสบความสำเร็จแล้วรู้สึกทลายเหนื่อย ด้วยความตั้งใจ และความร่วมมือกันในทีม ทำให้เราพิชิตโปรโมชันนี้ได้สำเร็จค่ะ”

คุณโชติมา ศรีบัวเอี่ยม

“เทคนิคความสำเร็จ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการบอกต่อดังบริการ ความจริงใจตรงไปตรงมา ทำให้ยอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เน้นการเปิดสมาชิกใหม่ และติดตามสมาชิกเก่า ไลน์เมล หรือ แอปพลิเคชันโทรศัพท์สมาร์ตโฟนเพื่อส่งข่าวสารให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอค่ะ”



คุณเตือนจิต สุดสวาท

“รู้สึกดีใจ เพราะเป็นรางวัลแห่งความตั้งใจทำงาน เสมือนเป็นน้ำหล่อเลี้ยงให้เรามุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานต่อไป เทคนิคการทำธุรกิจไม่มีอะไรมาก ที่นี้จะยึดความพึงพอใจของลูกค้า มีการรับประกันรับคืนสินค้าหากลูกค้าไม่พอใจ เพื่อสร้างความมั่นใจค่ะ”

คุณบุณฑริก สรรพอาษา

“เป็นโปรโมชันที่ดีสำหรับทีมค่ะ ในฐานะของแม่ทีมก็อยากให้ลูกทีมที่ร่วมกันทำงานมาได้ชื่นชมผลงานร่วมกัน เป็นการฝึกให้แม่ทีมใจกว้าง ฝึกให้ทีมเกิดความสามัคคี เกิดความเสียสละเป็นการสร้างทีมให้แข็งแกร่ง ความสำเร็จของโปรโมชันนี้มาจากการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในทีม อาศัยการคุยกันแล้วต่างคนต่างทำงานอย่างเต็มที่”



เปิดห้อง รับแขก

Interview

คุณหมอมณี ใจกล้า อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ.น่าน



LOVE DR. SA ROJ

"ครีมการอบดวงตา(ดร.สาโรช เฮอร์เบิล อายุ ครีม ฟอรั โฟน โลบ์) สามารถทาใกล้ตาได้มากโดยไม่ทำให้แสบตาหรือเคืองตาเลย เป็นสินค้าขายดีของทางร้าน ปัจจุบันตัวฉันอายุ 56 ปีแล้ว แต่ก็ยังไม่มีริ้วรอยตีนกาจนลูกค้าต้องซื้อใช้ตาม เอ็นริชซีริม เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีจนได้ลูกค้าที่บอกต่อกันมา เหตุผลเพราะคุ้มค่าและเห็นผลชัดเจน โดยเฉพาะหน้าหนาว คนที่หน้าแห้งมากใช้แล้วจะรู้สึกทันทีเลยว่าหน้านุ่ม ชุ่มชื้นขึ้น แต่ไม่มันค่า"

คุณอุบล รัตนา อาชีพนักจัดรายการ จ.พิจิตร



คุณกวินภพ เว็จวสอาด อาชีพพนักงานราชการ จ.สุโขทัย

"ชอบทุกตัวค่ะ แต่ที่ใช้ประจำและขาดไม่ได้เลยก็คือ คลีนซิ่งและสบู์เหลวล้างหน้า เพราะแต่ละวันเราผ่านเครื่องสำอางมาเยอะพอใช้คลีนซิ่งและสบู์เหลวล้างหน้ารู้สึกได้เลยว่าทำความสะอาดหน้าได้สะอาดล้ำลึกมาก และปัจจุบันใช้แต่เครื่องสำอาง ดร.สาโรช ใช้ดีและไม่แพงด้วยค่ะ"



"ผมเป็นสิวเยอะมากครับ บริเวณใบหน้าเรียกว่าไม่มีพื้นที่ว่างเลย เสียเงินไปหลายตังค์กับการเข้าคอร์สรักษาสิว พอดีพี่ชายผมเคยใช้ ดร.สาโรช แล้วหายเลยอยากลอง ผมใช้แค่สบู์เหลวกับโลชั่นทาสิว ใช้ได้ 14 วัน หน้าลอกผลัดเซลล์ครั้งแรกออกไป รู้สึกว่าหน้าดีขึ้นเยอะเลยครับ พอผลัดครั้งที่สามเริ่มมีคนทักแล้วว่าไปทำอะไรมา พอหน้าดีขึ้นแล้ว ตอนนี้มีรายได้จาก ดร.สาโรช เลยครับ"

คุณณัฐริชติ จันทระเกษ อาชีพนักศึกษา จ.พิจิตร



"ประทับใจ ดร.สาโรช เพราะทำให้ผมหายจากการเป็นสิวครับและไม่กลับมาเป็นอีก ใช้โลชั่นทาสิวแรกๆ ทำให้สิวขึ้นรู้สึกตกใจ แต่ใช้คู่กับครีมแต้มสิว สิวก็พอยหายเร็วขึ้น ราคาก็ไม่สูงมาก ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไปรักษาสิวกี่โหลก็ไม่หายขาดสักที พอจะหายเลยหยุดใช้ก็กลับมาเป็นใหม่หมดค่ารักษา ค่าเลเซอร์ ไปประมาณ 50,000 บาทได้ ดร.สาโรช จะใช้ต่อไปแน่นอนครับ"

I LOVE DR. SA ROJ

'ขมิ้นชัน' กินตามเวลา ปลอดภัย



ขมิ้นชัน เป็นสมุนไพรที่หาง่ายและใช้ง่าย มีสรรพคุณช่วยขับลม แก้อท้องอืด ท้องเฟ้อ เป็นแหล่งรวมวิตามินเอ วิตามินซี และวิตามินอี เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำงานพร้อมกันทั้ง 3 ตัว จึงมีผลทำให้ช่วยลดไขมันในตับ สมานแผลภายในกระเพาะอาหาร ช่วยย่อยอาหาร ทำความสะอาดลำไส้ ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเกิดมะเร็ง จากงานวิจัยยังพบว่า หากรับประทานขมิ้นชันตามเวลา จะทำให้เกิด ประสิทธิภาพกับอวัยวะต่างๆ ดังนี้ค่ะ

เวลา 03.00-05.00 น. เป็นเวลาของปอด

การรับประทานขมิ้นชันในช่วงเวลานี้ จะช่วยบำรุงปอด ป้องกันการเป็นมะเร็งปอด ทำให้ปอดแข็งแรง และช่วยเรื่องภูมิแพ้ ของจมูกที่หายใจไม่สะดวก และยังช่วย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ผิวหนัง

เวลา 05.00-07.00 น. เป็นเวลาของลำไส้ใหญ่

รับประทานขมิ้นชันเวลานี้ จะฟื้นฟู ปลายประสาทของลำไส้ใหญ่ แต่ต้อง รับประทานเป็นประจำจะทำให้ลำไส้ใหญ่ บีบรัดตัวเพื่อช่วยให้ขับถ่ายได้เป็นปกติ ป้องกันการเกิดโรคกรดไหลย้อนและโรค มะเร็งลำไส้

เวลา 07.00-09.00 น. เป็นเวลาของกระเพาะอาหาร

จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องกระเพาะอาหาร ที่เกิดจากการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา และลดอาการท้องอืด จุกแน่น ปวดแสบ ขาติง ช่วยบำรุงสมองและป้องกันความจำเสื่อม

นอกจากนี้ หากรับประทานขมิ้นชันหลัง จากเวลา 17.00 น.เรื่อยไปจนถึงเวลาอน จะช่วยทำให้ความจำดีขึ้น และเมื่อตื่นนอน ตอนเช้าก็จะไม่ค่อยอ่อนเพลีย ช่วยให้การขับถ่าย ดีขึ้นด้วยค่ะ



เวลา 09.00-11.00 น. เป็นเวลาของม้าม

ขมิ้นชันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่อง น้ำเหลืองเสีย มีแผลที่ปาก อ้วนเกินไป และผอมเกินไปซึ่งเกี่ยวข้องกับม้าม นอกจากนี้ยังลดอาการของโรคเกาต์ ลดอาการเบาหวาน

เวลา 11.00-13.00 น. เป็นเวลาของหัวใจ

ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจ หากทาน ขมิ้นชันเวลานี้ จะช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรง แต่ถ้าหากรับประทานขมิ้นชันเลยเวลา 11.00 น. ไปแล้ว ขมิ้นชันจะไปทำงานที่ตับ ปอด และส่งไปยังผิวหนัง

เวลา 15.00-17.00 น. เป็นเวลาของกระเพาะปัสสาวะ

ขมิ้นชันจะช่วยดูแลหลอดกระเพาะปัสสาวะ ให้แข็งแรง แก้ปัญหาเรื่องตกขาวของสตรี ช่วงเวลานี้ควรทำให้เหงื่อออกจะดีมาก เพราะร่างกายต้องการขับสารพิษให้ได้ มากที่สุดในเวลานี้

คุณค่าจากสมุนไพรธรรมชาติ
คำตอบของการดูแลสุขภาพที่ดีกว่า



ยาแคปซูลสมุนไพรขมิ้นชัน ดร.สาโรช
US\$ 80 แคปซูล 164 เม็ด

สมุนไพร เพื่อชีวิต

ดอกพิกุล

ต้นพิกุล เป็นไม้มงคลมีความแข็งแรงคงทน และมีอายุยืนนาน คนโบราณจึงนิยมปลูกบริเวณบ้าน เพราะเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านมีอายุยืน พิกุลยังนิยมปลูกตามสวนสาธารณะเพื่อให้ร่มเงาและออกดอกส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งปี ทั้งยังใช้เป็นส่วนประกอบของน้ำอบน้ำปรุงเครื่องหอมของคนโบราณ แต่มากกว่ากลิ่นหอมๆ พิกุลยังมีสรรพคุณทางยา โดยใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นเลยทีเดียว ดอกพิกุลรวมกับดอกไม้ อีก 4 ชนิด ประกอบด้วย ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัวหลวง เรียกว่า **"พิกัฒเภสรทั้งห้า"** ให้สรรพคุณบำรุงหัวใจ แก้ไข้ แก้ลมวิงเวียน แก้น้ำดี ช่วยให้เจริญอาหารผลสุกสามารถรับประทานได้ แก้ปวดศีรษะ แก้โรคในช่องปากและลำคอ เปลือกของต้นพิกุลนำมาทำยาอมรักษาอาการเจ็บคอ ตับกลืนปาก และรักษาเหงือกบวม ส่วนใบช่วยขับถ่ายพยาธิ แก่นรากลนำมาทำยาบำรุงหัวใจ บำรุงโลหิต และขับลม ในยาบำรุงโลหิต ดร.สาโรช เป็นยาตำรับโบราณ ซึ่งมีพิกุลเป็นส่วนประกอบอีกด้วยค่ะ



ยาบำรุงโลหิต ดร.สาโรช
บรรจุ 80 แคปซูล 280 บาท

ส้มป่อย

ส้มป่อย เป็นไม้เลื้อย ลักษณะใบและดอกคล้ายกระถิน และมีเกสรเป็นขนอ่อนๆ รอบดอก เมื่อดอกแก่จะกลายเป็นฝักยาวรูปร่างคล้ายผลสะตอ ตามตำรายาสมุนไพรว่า ส่วนต่างๆ มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรค ใบ มีสรรพคุณ ขับเสมหะ ถ่ายระดูขาว ล้างเมือกมันในลำไส้ แก้บิด ฟอกโลหิต ฝัก เป็นยาขับเสมหะ แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง นอกจากนี้ยังช่วยลดแผลผิวหนัง ใบส้มป่อยช่วยบำรุงผิว แก้โรคผิวหนัง นำไปแช่อบรักษาโรคผิวหนังและเพิ่มความสดชื่นของผิวพรรณ ฝักส้มป่อยมีสารซาโปนิน เมื่อนำไปแช่น้ำแล้วกวหรือตีน้ำแรงๆ จะทำให้เกิดฟองที่สามารถชำระล้างร่างกายให้สะอาด ใช้แทนสบู่ได้ นอกจากนี้ ฝักส้มป่อยยังเป็นกรดอ่อนๆ ใช้สระผมช่วยรักษารังแค แก้ปัญหาผมร่วงก่อนวัย ส้มป่อย ยังช่วยระงับการเกิดสิว ควบคุมความมัน ล้างทำความสะอาดใบหน้าให้หมดจด ดร.สาโรช จึงใช้สารสกัดจากส้มป่อยเป็นส่วนประกอบของ เจลล้างหน้าผสมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ในชุดสปา



เจลล้างหน้าผสมสมุนไพร ดร.สาโรช
ขนาด 60 g / ราคา 220 บาท



ก่อนใช้-หลังใช้

Before & After

คุณปัทมา ดุงสูงเนิน
อาชีพนักศึกษา
พู่ฉลุ : คุณเกด รัชสิม
โทร. 087 499 0040



ผู้หญิงกับเรื่องความสวยความงาม เป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ได้ เพราะขนาดสิวเม็ดเล็กๆ ก็สามารถทำให้ผู้หญิงขาดความมั่นใจได้เลย ยิ่งถ้าเป็นเต็มหน้าหลายคนถึงขั้นเครียดเลยคะ คุณปัทมา ดุงสูงเนิน สาว กทม. โบทน้าสวยหนึ่งในผู้ใช้ ดร.สาโรช ยอมรับว่าเครียดเลยหลังจากเป็นสิวเม็ดเล็กๆ ที่เกิดจากการแพ้สบู่แม้ว่าหยุดใช้ก็ไม่หาย และหลังจากนั้นก็เป็นสิวมามากโดยตลอด จนเห็นเพื่อนใช้ ดร.สาโรช แล้วสิวยหายหน้าดีขึ้น จึงอยากใช้ตามแต่แรกๆ ที่เพื่อนใช้ ดร.สาโรช ขับสิวออกมามากกลัวมากยิ่งขึ้นจึงขับออกมาเยอะ แต่ตอนนี้เธอบอกว่า "เพื่อนสวยปิ้งแล้วคะ" พอเห็นเพื่อนแล้วถามว่ากลัวไหม

"ไม่กลัวนะคะ เพราะตอนนั้นหน้าเราแย่อยู่มากแล้วถ้าเลือกไปรักษาที่คลินิกคงแพงกว่านี้ เลยตัดสินใจใช้ตามเพื่อนดีกว่า มีเพื่อนเป็นที่ปรึกษาและเป็นคนส่งครีมมาให้ใช้ เริ่มจากชุดทาสิว ใช้คู่กับสบู่เหลวล้างหน้าคลีนซิง โทเนอร์

พอเริ่มใช้ สิวก็เห่อขึ้นทันที กลายเป็นสิวกักเสบ แต่เราไม่ต้องบีบ เพราะสิวจะหลุดเองเมื่อเราล้างหน้าคนกลัวไม่หายก็เยอะคะ แต่เวลาสิวขึ้น สังเกตว่ามัน



ชุดทาสิว



โลชั่นทำความสะอาดผิวผสมสมุนไพร ดร.สาโรช



โบทนเนอร์ผสมสมุนไพร ดร.สาโรช



ก็ยุบลงเรื่อยๆ นะคะ จึงคิดว่ายังไงก็ต้องหาย แต่ถ้าไม่หายก็ไม่กลัวเพราะตัวเลือกรักษาสิวเดี่ยวนั้นมันเยอะ และเพื่อนบอกว่าถ้าลองแล้วห้ามหยุด หากหยุดก็ยิ่งจะไม่หายใช้มาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม มาหายเอาเดือนพฤศจิกายน หายแบบไม่มีสิวขึ้นเลย แต่ก็ยังมีรอยสิวอยู่บ้างหันมาใช้ชุดบำรุงอย่างเดียว หลังจากบำรุงแผลเป็นจากสิวเริ่มจางหายลงเรื่อยๆ ปัจจุบันหยุดใช้ ดร.สาโรช ได้ 2 เดือนสิวไม่ขึ้น ดร.สาโรช ไม่เลียงสิวเลย อาจยังมีรอยสิวบ้างเพราะเป็นคนขาว แต่ตอนนี้สิวยหาย หน้าเรียบกว่าแต่ก่อนก็โอเคแล้วคะ"

After

เปลี่ยน 2 หน้าสาว
เป็นคนใหม่



คุณกรองแก้ว เสริมทรัพย์
อาชีพพนักงานโรงแรม
พู่ฉลุ : คุณอัจฉราภรณ์ เลิศศิริวิบูลย์
โทร. 088 388 4382



"สิว" เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย แม้จะไม่ใช่อุปสรรคใหญ่ แต่ก็สามารถส่งผลกระทบต่อจิตใจและบุคลิกภาพได้เนาะคะ คุณกรองแก้ว เสริมทรัพย์ หรือ "จอย" เป็นพนักงานโรงแรม ซึ่งอาชีพนี้ต้องอาศัยบุคลิกภาพที่ดีทีเดียว ด้วยปัญหาสิ่ว หน้ามัน รอยแผลเป็น หลุมสิ่ว จึงตัดสินใจใช้ ดร.สาโรช จากผู้ใกล้ชิดเป็นผู้แนะนำค่ะ

สำหรับสิ่งที่หลายคนมักกังวลเกี่ยวกับการรักษาสิ่ว ในแบบ ดร.สาโรช คือ การปรับการทำงานของต่อมไขมัน ให้ทำงานปกติ ไม่ให้ขับไขมันออกมามากเกินไป แต่ในช่วงแรกไขมันที่อุดตันอยู่ที่ผิว จะถูกละลายออกมาจึงทำ

ให้เกิดเป็นสิ่วอักเสบ ซึ่งอาการเหล่านี้คุณจอยทราบดี ยอมรับว่ารู้สึกตกใจ พอเริ่มใช้ชุดทาสิ่วไปเดือนแรก สิ่วที่ไม่มีหัว ผลักออกมาเกิดเป็นสิ่วอักเสบขึ้นเต็มหน้าเลย พอเข้าเดือนที่สองหัวสิ่วเริ่มแห้งผ่อ แต่ยังมีทิ้งรอยแผลเป็น จากนั้นน้องสาวให้เปลี่ยนมาใช้ชุดฝ้าเพื่อผลัดรอยแผลเป็น เข้าเดือนที่สี่สิ่วหายสนิท และผิวหน้าก็ดีขึ้นเรื่อยๆ รุขุมขน เล็กลง หน้าขาวขึ้น หน้าไม่มันเยิ้มเหมือนเดิม ปัจจุบันหยุดใช้ชุดสิ่วและชุดผลัดเซลล์มานานแล้ว รู้สึกว่าของเขาดิตรงที่หยุดใช้แล้วสิ่วไม่กลับมาเป็นอีกหายสนิทเลย

นอกจากสิ่วหายหน้ายังขาวขึ้นด้วย เป็นความขาวที่ไม่เพก ไม่ใช่ขาวเวอร์จนหน้าลอย แต่ขาวแบบดูเป็นธรรมชาติกลมกลืนกับผิวเรามาก แค่ใช้ครีมรองพื้น ที่เข้ากับสีผิวเรา แทบไม่ต้องแต่งหน้าปกปิดอะไรเลย เมื่อก่อนตอนหน้ามันมากๆ พอแต่งหน้าสิ่วอุดตันก็มา ตกบ้ายแมค้อพท์หลุดหมดแล้วเพราะความมัน ใช้ ดร.สาโรช มา 3 ปีครึ่งแล้ว ประทับใจทุกผลิตภัณฑ์ค่ะ ตอนนั้นบอกเลย ไม่อยากเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นแล้วค่ะ"

ระวัง... สุขภาพเย่ พาพิวเลีย



ร่างกายของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70% ขาดน้ำก็ทำให้ผิวขาดความชุ่มชื้นไปด้วย ผิวที่อมน้ำ จึงเป็นผิวสุขภาพดีที่ใคร ๆ ก็ต่างอิจฉา ลักษณะของผิวอมน้ำไม่ใช่ผิวที่มันเยิ้ม เหนียวเหนอะ แต่คือผิวที่เต่งตึง เนียนจนเป็นเงา

ผิวที่มีสุขภาพดี เนียนนุ่ม ชุ่มชื้น มีความยืดหยุ่น และมีเลือดฝาด ยังหมายถึงระบบการไหลเวียนของโลหิตที่เป็นปกติ ผิวสามารถบอกได้ว่าร่างกายของเราทำงานอย่างไร ในขณะที่ระบบป้องกันอนุมูลอิสระ และการผลิตฮอร์โมนมีความสมดุล ต่อมไขมันและต่อมเหงื่อไม่อุดตัน และเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้แบบพอดี ๆ จะช่วยให้ผิวดูสดใส มีชีวิตชีวา ไม่หยาบกร้าน เพราะระบบการผลิตเซลล์ผิวที่เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ หมายถึงระบบการทำงานของร่างกายขณะนั้นเป็นปกติและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อใดที่รู้สึกว่ามีผิวเสีย หยาบกร้าน มีสิวจ้ำจืด ผิวมัน หรือแห้งผกผิดปกติ ก็แปลว่าร่างกายกำลังมีปัญหา นั่นเอง

เราสามารถดูแลสุขภาพผิวและสุขภาพกายให้ดีได้พร้อม ๆ กัน ด้วยการควบคุมความเครียด กินอาหารที่ถูกต้องและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เมื่อร่างกายต้องเผชิญความเครียด ระบบไหลเวียนโลหิตจะเร่งการสูบฉีดเลือดไปยังหัวใจ ตับ และไตมากขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งกระบวนการนี้จะไปขโมยเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงเซลล์ผิวตามปกติออกไปอันเป็นสาเหตุให้ผิวขาดชีวิตชีวา

ดร.สาโรช เฮอร์เฮล
บอริชซิง โลชัน
100 ml / ราคา 128 บาท

ดร.สาโรช เฮอร์เฮล ไลฟ์
บอริชซิง ครีม
60 g ราคา / 720 บาท



นอกจากนี้ความเครียดยังสามารถทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยทำให้ผิวเกิดอาการแพ้และติดเชื้อโดยเฉพาะเชื้อไวรัสได้ง่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการคืนสมดุลให้ผิว และป้องกันผิวจากการเจ็บป่วยต่างๆ เราจึงต้องควบคุมและขจัดความเครียดให้ได้ อาจจะทำด้วยวิธีการออกกำลังกาย นั่งสมาธิ หรือด้วยวิธีง่ายๆ อย่างการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวซึ่งมีส่วนผสมที่ช่วยให้ผ่อนคลายและฟื้นฟูความกระปรี้กระเปร่าค่ะ



ครีมกวนผิว
ผสมสมุนไพร ดร.สาโรช
30 g ราคา / 350 บาท

เคล็ดลับ "หน้าเด็ก" ด้วยผลไม้ 3 ชนิด

ผลไม้ 3 ชนิดในที่นี้ ไม่ได้ให้รับประทานนะคะ แต่เป็นเทคนิคจากศาสตร์โยคะที่จะทำให้คุณหน้าเด็กลง เป็นการวอร์มอัพกล้ามเนื้อบนหน้า ก่อนดูแลผิวพรรณด้วยครีมบำรุง เพื่อคงความอ่อนเยาว์ค่ะ



กล้วยน้ำว้า



แตงโม



(ช่วยให้หน้าเด็ก-ผิวหน้ากระจ่างใส)

1. ทำโบหน้าตรงพูดคำว่า 'กล้วย-น้ำว้า' โดยออกเสียงช้าๆ เอาความรู้สึกไว้ที่มุมปาก
2. เสร็จแล้วทำหน้าเอียง 45 องศา พูดอีกครั้ง แล้วกลืนหายใจค้างไว้ 5 วินาทีแล้วค่อยหายใจออก

(ยกกระชับผิวรอบมุมปาก)

1. เริ่มจากพูดคำว่า 'แตง' โดยเอาความรู้สึกไว้ที่มุมปาก ฉีกยิ้มออกให้กว้างๆ
2. คำว่า 'โม' ท่อปากให้เป็นรูปตัวโอ ค่อยๆ ปล่อยลมออกจากปากให้ยื่นออกไป



ลิ้นจี่



(บริหารแก้ม)

1. ลิ้นจี่แรกให้พูดท่อนปากเล็กๆ เหมือนลิ้นจี่ผลเล็ก
2. ลิ้นจี่ลูกกลาง เมื่อพูดคำว่า 'ลิ้น-จี่' เสร็จให้เหยียดปากให้กว้างกว่าเดิม
3. ลิ้นจี่ลูกใหญ่ พยายามพูดโดยเหยียดปากให้มากที่สุด ทำตาให้โตขึ้น ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อยกกระชับแก้ม

Question & Answer

สารพันปัญหา จากผู้ใช้ที่บ้าน

?

Q : แนะนำหน่อยค่ะดิฉันเป็นคนผมเส้นเล็ก ผมบาง และหลุดร่วงง่าย / คุณทศกัญทิพย์ จ.สมุทรปราการ

A : ปกติเส้นผมจะร่วงประมาณ 50-100 เส้นต่อวัน หากหลุดร่วงมากกว่านั้นหรือผมร่วงเป็นหย่อมๆ ถือว่าผิดปกติควรหาสาเหตุการหลุดร่วงครับ สำหรับลักษณะผมเส้นเล็ก ไม่ได้หมายความว่าถึงจำนวนผมว่าจะมีน้อยเสมอไป คนที่มีผมเส้นเล็กอาจจะมีผมหนาเพียงแต่มีลักษณะเส้นละเอียดดูเหมือนบางเท่านั้นเอง

หากคุณทศกัญทิพย์ยังรู้สึกกังวล ผมขอแนะนำ **ดร.สาโรช ลอนา แฮร์โทนิค** ฉีดแฮร์โทนิคบริเวณโคนผมทุกครั้งหลังสระ แล้วนวดเบาๆ จะช่วยบำรุงรากผมให้แข็งแรง และช่วยกระตุ้นเซลล์รากผมให้เจริญเติบโต แก้ปัญหาผมร่วงได้ครับ



ดร.สาโรช ลอนา แฮร์โทนิค
ขนาด 95 ml / ราคา 380 บาท



ดร.สาโรช เซอร์เบีย แอคน์เคลียร์ โลชั่น
ขนาด 60 ml / ราคา 260 บาท



ดร.สาโรช เซอร์เบีย แอคน์เคลียร์ ครีม
ขนาด 16 g / ราคา 240 บาท

Q : อยากใช้ชุดสิวของ ดร.สาโรช ค่ะ จะหาซื้อได้จากที่ไหนคะ / บุชนาก กรุงเทพฯ

A : ก่อนอื่นต้องขอบคุณที่วางใจผลิตภัณฑ์ ดร.สาโรช ครับ ผลิตภัณฑ์ชุดสิว-ฝ้า ดร.สาโรช มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผู้ที่ต้องการใช้ควรอยู่ภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจจะเป็นผู้ดูแลศูนย์ออนไลน์ฯ หรือผู้ดูแลจุดจำหน่าย ผู้ดูแลศูนย์ฯ และจุดจำหน่าย ที่ผ่านการเทรนนิ่งจากบริษัทฯ จะสามารถอธิบายการใช้ที่ถูกต้อง รวมถึงการดูแลเมื่อเกิดอาการข้างเคียงได้ ฉะนั้นอย่าเพิ่งซื้อจนกว่าจะได้รับคำแนะนำการใช้และกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์เสียก่อนครับ

สารพัน
จากผู้ใช้
Question
Answer

ส่วนสถานที่จำหน่าย
สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์
www.dr.saroj.co.th
หรือโทรสอบถามพื้นที่ใกล้เคียงของคุณได้ที่
Call Center 081-994-9559
หรือ 0-3577-9501, 0-3577-9502
ติดต่อฝ่ายการตลาดเครือข่าย
ในวันและเวลาทำการครับ



ดร.สาโรช อธิวิเศษ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด
ปริญญาเอก เกษตรศาสตร์ดุสิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
แพทย์แผนไทยบัณฑิต โบนัสจากประกอบโรคศิลป์
สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมและเวชกรรม



ดร.สาโรช อธิวิเศษ
เอนจิ อธิวิเศษ
ขนาด 30 g / ราคา 860 บาท

Q : อยากใช้โกลด์ซีรัมค่ะ แต่ราคาค่อนข้างสูง
เลยอยากจะขอคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับโกลด์ซีรัม / คุณชฎารัตน์ กรุงเทพฯ

?

A : สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเฟล็กซ์ดี ยังทซ์ โกลด์ซีรัม
แต่ราคาไม่สูงมาก ผมขอแนะนำ **ดร.สาโรช เฮอร์เบิล แอนตี้ เองจิ
เอนริชซีรัม** ขนาด 30 กรัม ราคา 860 บาท สองผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในกลุ่ม
ยกกระชับและลดเลือนริ้วรอยเหมือนกัน คือช่วยยกกระชับผิวหน้าที่
หย่อนคล้อย ให้เต่งตึงด้วยการกระตุ้นกระบวนการผลิตคอลลาเจน
และอีลาสติน ทำให้ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยที่กำลังจะเกิดใหม่ได้
เป็นอย่างดี เอนริชซีรัม มีส่วนผสมคือ Pearl หรือผงไข่มุก ให้คุณสมบัติ
ไม่ต้อยไปกว่าทองคำ คือเมื่อร่างกายเรามีการดูดซึมผงไข่มุกแล้ว จะตรง
สู่ระบบหมุนเวียนโลหิต ช่วยบำรุงและเสริมสร้างผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง
เร่งการผลิตเซลล์ผิวใหม่และยับยั้งการสร้างเมลานิน จึงช่วยให้ผิวขาวอม
ชมพูแบบเป็นธรรมชาติ และทำให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่นแก้ปัญหาริ้วรอย
แห่งวัยได้ครับ

Q : ลิปปาล์มต่างจากลิปกรอสอย่างไรคะ
/ คุณวนิดา จ.พระนครศรีอยุธยา

?

A : ลิปปาล์ม (Lip Balm) ลิปปมัน หรือลิปแคร์ (Lip Care)
มีคุณสมบัติบำรุงริมฝีปากให้เนียนนุ่มชุ่มชื้น ส่วนมากไม่มีสี
หากมีสีก็จะมีแค่สีอ่อนๆ หรือสีที่มาจากธรรมชาติ ลิปปาล์ม
มักจะทาริมฝีปากก่อนทาลิปส์ เพื่อเป็นการบำรุงปากให้เต่งตึง
อวบอิม รักษาอาการริมฝีปากแห้ง สามารถทำได้บ่อยยังทำให้
ร่องลึกที่ปากอ่อนนุ่มดูดีขึ้น และทำให้ลิปส์ติดทนนานมากยิ่งขึ้นด้วย

ลิปกรอส มีคุณสมบัติช่วยให้ปากดูมันวาว
ขึ้นทันทีที่ทา มักมีส่วนประกอบของ
ซิมเมอร์ ทาที่ลิปส์เพื่อให้ปาก
ดูโดดเด่น แต่มักไม่เน้นการบำรุงครับ



ดร.สาโรช เฮอร์เบิล ลิปปแคร์
ขนาด 3.5 g / ราคา 120 บาท

ปัญหา
ทางบ้าน
tion &
wer

ปรับฮวงจุ้ยปีมะเมีย สร้างธุรกิจไม่ให้เกิดขัด

พักเรื่องการขายหนัก ๆ เอาฤกษ์เอาชัยด้วยการปรับฮวงจุ้ยสร้างโอกาสให้ธุรกิจรับปีมะเมีย
กันหน่อยนะคะ ทิศไหนดี จัดโต๊ะทำงาน จัดห้องอย่างไร ให้เฮง ๆ รวย ๆ ฟังทางนี้

ทิศ ตะวันตก

ทิศดีเรื่องอำนาจ ยศศักดิ์
ผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุน

ตะวันตกเฉียงเหนือ

มีผลทั้งเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุ

ตะวันตกเฉียงใต้

เสริมด้านการค้า ความเจริญก้าวหน้า
การเดินทาง ปีนี้อควรหาอุปกรณ์ที่มีความ
มั่นคง โลหะ แสตนเลส เช่น นาฬิกาข้อมือโลหะ
พัดลมทองเหลือง รูปปั้นโลหะ กระดิ่งโลหะ
มากกระตุ้นในทิศนี้ค่ะ

ทิศใต้

ทิศดีสำหรับ 'เรื่องโชคลาภและโอกาส
ทางธุรกิจ' กระตุ้นพลังในทิศนี้ด้วย น้ำพุ
น้ำล้น หินกลิ้ง ควรเป็นโทนสีชมพู แดง
ม่วง ถ้าไม่สะดวกใช้โคมไฟโคมไฟโรมา จุดเทียน
ตะเกียง เป็นการกระตุ้นพลังในทิศได้
เช่นเดียวกันค่ะ

ทิศเหนือ

ทิศดีเพื่อความสำเร็จ ชื่อเสียงโด่งดัง
และความฉลาดหลักแหลม ควรเสริมด้วย
ไม้ทรงสูง เช่น ไม้เลื้อย ไม้กวานอิม แต่ขอให้
เป็นชนิดไม้แก่น้ำ หรือ ไซ้ไม้แห้งเหล่า
แหลมทรงสูงก็ได้ แต่หากเน้นเรื่องความ
สำเร็จ ความยินดี มีชื่อเสียงโด่งดัง ควร
เสริมได้โดยการใช่โคมไฟรูปทรงสูง
การใช้นาฬิกาดิจิตอลแบบไฟกระพริบ
โทนสีแดง ชมพู ม่วง

กึ่งกลางบ้านหรือกลางห้อง

ทิศดีเรื่องการศึกษา วิชาการ ความรัก
ความสัมพันธ์ ไซ้ต้นไม้ทรงสูง เช่น ไม้เลื้อย
ไม้กวานอิม และอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนไหว
อย่าง น้ำพุ น้ำล้น อุปกรณ์ที่มีสีเขียวอ่อน
เขียวแก่ ก็สามารถส่งเสริมพลังนี้ได้



ทิศ ตะวันออก

มีผลเรื่องการเจ็บป่วย ยอดขายไม่
คล่องตัว กระดิ่งโลหะ รูปปั้นโลหะมันวาว
โคมไฟแสตนเลสไฟสีขาว ช่วยบรรเทา
สิ่งไม่ดีลงได้ค่ะ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

มีผลต่อการเสียชีวิตภัย แดกแยก
ถูกกลั่นแกล้ง ควรเสริมความโชคดีด้วยน้ำพุ
โคมไฟขนาดใหญ่

ตะวันออกเฉียงใต้

ทิศแห่งการทะเลาะเบาะแว้ง มีคติความ
วางของที่มีสีแดง ชมพู ม่วง รูปทรงสูง
แหลม เช่น โคมไฟหรือไฟกระพริบสีแดง
ดินสอเหล่าแหลมที่เป็นสีแดง แล้ว
ตีแน่นอนค่ะ

ความเชื่อเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่เชื่อ
ไว้ไม่เสียหาย เลือกลงใช้สวย ๆ เก๋ ๆ
ตกแต่งโต๊ะทำงาน จัดบ้านใหม่ ได้อย่างแรก
คือ สร้างบรรยากาศใหม่ ๆ ให้น่าอยู่
ส่วนจะเสริมเรื่องไหนคิดว่าเป็นกำไร
แล้วกันนะคะ

เกมส์

จับผิดภาพเหมือน



ใครชาติทำเครื่องนมา
ที่จุดแตกต่างครบ
ทั้ง 5 จุด พร้อมทอ
แบบสอบถามครบถ้วน
40 ท่านลุ้นรับรางวัลไปเลย



1. เสื้อ สวย รวย สุขภาพดี 10 รางวัล
2. ตุ๊กตาเรารัก ดร.สาโรช 10 รางวัล
3. กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน 10 รางวัล
4. ลิปแคร์ 5 รางวัล
5. สมุดโน้ต 5 รางวัล

** กอง บก. ขอความร่วมมือจากผู้อ่านวารสารฯ ที่ร่วมสนุกเล่นเกมส์ กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน แล้วแนบมาพร้อมเกมส์

เกมส์ จับผิดผลิตภัณฑ์



เฉลยเกมส์ วารสารสัมพันธ์ ดร.สาโรช ฉบับที่ 81

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในส่วนที่นำมาจับรางวัลโชคดีเฉพาะผู้ที่เล่นเกมส์พร้อมตอบแบบสอบถามด้านหลังครบสมบูรณ์ ส่งคำตอบกลับมายัง บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด 39 ม.2 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 ถึงคุณเสาวนีย์ วรณช วงเสียมุมของ "เล่นเกมส์วารสารสัมพันธ์ ดร.สาโรช" ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวารสารสัมพันธ์ ดร.สาโรช ฉบับที่ 83 และ www.dr.saroi.co.th (หมดเขตรับชิ้นส่วน 30 เม.ย. 2557)

***ของรางวัลสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



แบบสอบถามวารสารสัมพันธ์ ดร.สาโรช

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ○ หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงกับความเป็นจริงของท่าน

- เพศ ○ ชาย ○ หญิง
- อายุ ○ ต่ำกว่า 20 ปี ○ 20-30 ปี ○ 31-40 ปี ○ 41-50 ปี ○ 51 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา ○ ต่ำกว่า ปวช. / มัธยมศึกษา ○ ปวช. / มัธยมศึกษา ○ ปวส. ○ ปริญญาตรี ○ สูงกว่าปริญญาตรี
- อาชีพ ○ นักศึกษา ○ ข้าราชการ ○ ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว ○ พนักงานบริษัทเอกชน ○ แม่บ้าน ○ รับจ้าง ○ อื่นๆ โปรดระบุ
- ท่านอ่านวารสารสัมพันธ์ ดร.สาโรช ในลักษณะใด ○ อ่านทั้งเล่ม ○ อ่านบางคอลัมน์

ความพึงพอใจในวารสารสัมพันธ์ ดร.สาโรช ฉบับที่ 82 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2557

ความพึงพอใจ วารสารสัมพันธ์ ดร.สาโรช	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. เนื้อหาสาระ					
2. การออกแบบ					
3. ระยะเวลา 3 เดือน / ฉบับ					
4. การจัดส่ง					
5. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตรประจำวัน					
6. ความพึงพอใจโดยรวม					

ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการกรอกแบบสอบถามมา ณ ที่นี้ด้วย... แผนกสื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์

คอลัมน์ที่ชื่นชอบ

คอลัมน์ที่ควรปรับปรุง

ข้อเสนอแนะอื่นๆ (กรุณาระบุ)

ท่านต้องการให้บริษัทฯ ส่งสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่องทางใด (โปรดระบุ)

○ เคเบิลทีวี ○ นิตยสาร ○ อื่นๆ

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ อีเมล

รายชื่อผู้โชคดี วารสารสัมพันธ์

เสื้อ สวย สวย สุขภาพดี 10 รางวัล

- คุณสุทธิณี นามประดิษฐ์กุล จ.กาญจนบุรี
- คุณชยุตา แม้นมาก จ.ประจวบคีรีขันธ์
- คุณดวงใจ ราชบรรเทา จ.อุดรธานี
- คุณพนิตนันท์ ชำนาญมนต์ จ.ชัยภูมิ
- คุณเพชรรัตน์ อินทองคง จ.พัทลุง
- คุณแสงเดือน น้อยประแดง จ.สมุทรปราการ
- คุณพรราว ใจตรง จ.สุโขทัย
- คุณอดิภา สังข์สุวรรณ กรุงเทพฯ
- คุณชลิตา อัมรี จ.พระนครศรีอยุธยา
- คุณศศิภัฏญา แจ้งให้ จ.นครสวรรค์

ปฏิทิน ดร.สาโรช 30 รางวัล

*เนื่องจากมีรายชื่อ 30 ท่าน จึงขออนุญาต
ประกาศในเว็บไซต์ www.drsaroj.co.th

ดร.สาโรช ฉบับที่ 81 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2556

แฟลชไดร์ 5 รางวัล

- คุณรพีพรรณ ตริบุปผา จ.พระนครศรีอยุธยา
- คุณวรรณวิศา วรสาร จ.อุดรธานี
- คุณเจษฎาพัชร พรหมรายณ์ จ.เพชรบุรี
- คุณวาสนา แจ่มมี จ.สุโขทัย
- คุณมรกต ถิรวิวัฒนธรรม จ.สงขลา

ร่ม ดร.สาโรช 10 รางวัล

- ภญ.ดวงเดือน กันตะบุตร จ.เชียงใหม่
- คุณวลัย ชาวสกุ จ.นครปฐม
- คุณวิไลวรรณ ศรีน้อย จ.ชัยนาท
- คุณสุริรัตน์ วรรณะลี จ.ลำปาง
- คุณสุพรรณิ ดำรงค์ศักดิ์ จ.นนทบุรี
- คุณเดือนแรม ศรีสุพรรณ จ.ศรีสะเกษ
- คุณลลันลลิต ไทธรรม จ.ตรัง
- คุณเบญจวรรณ ศิริวงษ์ กรุงเทพฯ
- คุณสุกานดา โนนคู่เขตโขง จ.อุดรธานี
- คุณอาวิม ดำนวนวัฒน์ จ.ระยอง

Gift set ชุดบำรุงผมและหนังศีรษะ 5 รางวัล

- คุณฉวีภาวิณี ลือเวศย์วินิจ จ.นครปฐม
- คุณกมลณัฐ จันทร์พวง จ.ศรีสะเกษ
- คุณพัชรี อินทะสรอย จ.อุดรธานี
- คุณอินทร์สอน ยอดบรรเทา จ.ชัยภูมิ
- คุณปวาริสา จงใจสิทธิ กรุงเทพฯ

โลอาอน 10 รางวัล

- คุณเกศกมล บีจิมพัทธพงษ์ จ.ระยอง
- คุณทัศนีย์ คลองบางล่อ จ.ฉะเชิงเทรา
- คุณรัชนี เกียรติกังวานกุล กรุงเทพฯ
- คุณประกาย แพงมี จ.กำแพงเพชร
- คุณกมลชนก สุขเกษม จ.นครปฐม
- คุณสุขสันติ ศรีแก้ว จ.ชลบุรี
- คุณจุฑามาศ ศรีเดือน จ.สุพรรณบุรี
- คุณเพิ่มศักดิ์ ทิฆานเนตร์ จ.อุดรธานี
- คุณสุวิมล บัวจันทร์ จ.สุโขทัย
- คุณบุญ แถววงศ์ จ.ปทุมธานี

ดร.สาโรช

เฮอร์เบิล ไวท์เทนนิ่ง พลัส
ปฏิวัติความขาวกระจ่างใส อย่างไม่รีอากการ

Plus+



คุณค่า 7 ประการ

ลดปัญหาฝ้าแดด
ผิวหน้าเต่งตึงกระชับ
ปกป้องผิวจากรังสี UVA,UVB
ช่วยต่อต้านการเกิดริ้วรอยแห่งวัย
อุดมไปด้วยสมุนไพรแห่งการบำรุงผิว
ผิวขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ
บริหารการทำงานการผลิตเม็ดสีผิวให้เป็นปกติ



...โครงสร้างผิวที่ไม่แข็งแรง แสงแดดที่ร้อนจ้าทุกวัน อายุที่เพิ่มขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดฝ้า หากฝ้ากำลังจะทำให้คุณหมดสวย รีบปรนนิบัติด้วย 'ดร.สาโรช เฮอร์เบิล ไวท์เทนนิ่ง พลัส' ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนะคะ...

สมาชิก ดร.สาโรช ที่กำลังจะขึ้นเลขสามจำนวนไม่น้อยกำลังกังวลเกี่ยวกับรอยดำที่เกิดจากฝ้าแดด แม้ไรฝ้าบางๆ ถ้าคุณมีผิวขาวฝ้าบางๆ ก็จะมีเด่นชัดขึ้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่ควรหยุดฝ้าเสียแต่เนิ่นๆ

ดร.สาโรช เฮอร์เบิล ไวท์เทนนิ่ง พลัส (Dr.Saroj Herbal Whitening Plus+) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันการเกิดฝ้ารวมทั้งผู้ที่มีไรฝ้าบางๆ ก็สามารถยุติการเกิดนั้นได้ โดยผิวจะค่อยๆ

ขาวขึ้น ไรฝ้าจางลงโดยปราศจากการทอเบาบวม แดง โดยเฉพาะวัยเรียน วัยทำงาน ผู้ที่ต้องพบเจอผู้คนตลอดเวลา ดร.สาโรช เฮอร์เบิล ไวท์เทนนิ่ง พลัส จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการลดปัญหาฝ้า หน้าหมองคล้ำ ทำให้หน้าขาวกระจ่างใสได้ อย่างไม่รีอากการ ด้วยคุณค่าของสารสกัดบริสุทธิ์ที่มาจากธรรมชาติ อาทิ ชะเอมเทศ ปอฝ้าย รากหม่อน ทั้งยังมีส่วนผสมของสารกันแดด SPF 15 ป้องกันผิวหน้าจากแสงแดดต้นตอปัญหาฝ้าค่ะ



สภาวะที่ 1
ปรับสภาพผิวหน้า
เลเซอร์ฝ้าดำ



สภาวะที่ 2
ฝ้าเลเซอร์ฝ้าดำ
เริ่มจางลง



สภาวะที่ 3
พวเข้มเริ่ม ค่อยๆ
จางขึ้นอย่างเป็น
ธรรมชาติ



สภาวะที่ 4
ผิวหน้าขาวใส
ฝ้าเลเซอร์ฝ้าดำ
เลดจางอย่างช้าๆ



บริษัท พลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด
 39 ม.2 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
 โทรศัพท์ 0-3577-9501, 0-3577-9502, 0-3577-9513-15
 โทรสาร 0-3577-9507 Call Center 08-1994-9559
www.dr.saroj.co.th <https://www.facebook.com/dr.sarojherbal>

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
 ใบอนุญาตเลขที่ 1/2543
 ปณ.พระนครศรีอยุธยา

ดร.สาโรช

เฮอร์เบิล ไวท์เทนนิ่ง พลัส
 ปฏิวัติความขาวกระจ่างใส อย่างไร้อาการ

Plus+



คุณค่า 7 ประการ

- ลดปัญหาฝ้าแดด
- พิวหน้าแต่งตึงกระชับ
- ปกป้องผิวจากรังสี UVA, UVB
- ช่วยต่อต้านการเกิดริ้วรอยแห่งวัย
- อุดมไปด้วยสมุนไพรแห่งการบำรุงผิว
- พิวขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ
- ปรับการทำงานการผลิตเม็ดสีผิวให้เป็นปกติ

“ หากฝ้ากำลังจะทำให้คุณหมดสวย รับปรนนิบัติด้วย ‘ดร.สาโรช เฮอร์เบิล ไวท์เทนนิ่ง พลัส’ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป ”